

Dù đã thử 1001 cách nhưng vẫn bị chê là “traí 1 phút”  
Có phải bạn đang muốn cải thiện cuộc “yêu”?



Bất lực khi "chuyện ấy" ngày một yếu dần

- “Chưa đánh trận” đã “ngã quy” là chuyện thường như cơm bữa mà bạn đang gặp phải mỗi khi gần nàng.
- Dù đã thử rất nhiều cách mà vẫn chưa cải thiện, buồn rầu, mặc cảm, bất lực gặm nhấm bạn từng ngày.

Yếu sinh lý là vấn đề nhức nhối khiến nam giới nào cũng lo sợ khi gặp phải. Nguyên nhân chủ yếu là do sự suy giảm nội tiết tố nam testosterone trong cơ thể.

*Muốn cải thiện chuyện “yêu” trước hết cần tăng cường sản sinh testosterone nội sinh, làm chậm quá trình mãn dục nam, tăng chức năng sinh lý.*

**Tinh hàu biểb ob - bí quyết tăng sinh lực cho phái mạnh**

*Cải thiện sinh lý, nâng cao đời sống vợ chồng*



SUD  
pharma

chăm bảo vệ sức khỏe

LINH

# HÀU BIỂN

OB



30  
VIÊN

100% chiết xuất từ  
**HÀU BIỂN** Việt Nam

Tinh Hàu Biển OB - Giúp tăng sản sinh testosterone tăng khả năng ham muốn

1. 100% chiết xuất từ Hàu biển Việt Nam giàu dưỡng chất.
  2. Sản phẩm đã đạt danh hiệu sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng.
  3. Giúp tăng sản sinh testosterone nội sinh, làm chậm quá trình mãn dục nam, tăng chức năng sinh lý.
- 

## Thành phần của Tinh Hàu Biển OB

Tinh hàu biển OB sử dụng nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên nên rất an toàn, không gây tác dụng phụ.

### *Hàu biển*

Do chứa nhiều carbohydrates, protein và một lượng nhỏ chất béo, và chứa các vitamin A, B1, B2, B3, C, D.v.v.. nên thịt hàu rất bổ dưỡng. Trong hàu còn chứa rất nhiều chất khoáng cần thiết cho cơ thể, bao gồm: kẽm, magiê, sắt, magan, canxi, đồng, phốt-pho, iốt, kali, natri...

Ngoài ra, hàu còn thích hợp cho những người ăn kiêng do dư “mỡ” trong máu vì lượng cholesterol trong hàu thấp. Mỗi con hàu cỡ trung bình có thể chứa khoảng 13mg kẽm. Trong khi đó, Kẽm vốn là một trong những vi chất tốt nhất giúp nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể, làm tái tạo lại bạch cầu và kháng thể nhanh hơn để chống lại các bệnh lây nhiễm. Chức năng miễn dịch có thể bị suy giảm nghiêm trọng nếu thiếu kẽm chỉ thiếu kẽm ở mức độ thấp thôi.

Thông thường, một người cần từ 15 – 25mg kẽm/ngày và chỉ cần mỗi tuần ăn 2 – 3 con hàu là có thể giúp tăng sức đề kháng một cách hiệu quả.



### Hàu một thực phẩm giúp tăng sinh lý của nam giới

Điều tuyệt vời nhất là kẽm rất cần cho quá trình sản xuất testosterone mà hàu lại là thực phẩm chứa nhiều kẽm nhất. Con hàu từ lâu đã được ví là “thực phẩm của tình yêu”, có tác dụng tích cực với khả năng sinh lý của nam giới, cải thiện các chứng bệnh ở nam giới như hiếm muộn, tinh trùng yếu.

Bên cạnh đó, Kẽm còn rất cần thiết để tạo ra tinh dịch, cải thiện chất lượng tinh trùng giúp tinh trùng khỏe hơn vì sau mỗi lần phóng tinh cơ thể nam giới bị mất rất nhiều kẽm. Nếu cơ thể thường xuyên trong tình trạng thiếu kẽm thì có thể sẽ dẫn tới chứng sút giảm ham muốn, tinh trùng yếu, hiếm muộn, bất lực ở nam giới.

### *Kẽm Oxyd*

Mức độ sinh hoạt tình dục, sinh lực và khả năng duy trì nòi giống ở nam giới ít nhiều phụ thuộc vào lượng kẽm có trong cơ thể nhiều hay ít. Số lượng tinh trùng giảm từ 40-50% nếu lượng kẽm không được đảm bảo và có thể làm mất khả năng sinh sản. Vì vậy, kẽm xứng đáng là trợ thủ đắc lực của đàn ông, giúp cho tinh trùng khỏe mạnh, chất lượng và phòng tránh các vấn đề vô sinh ở đàn ông.

Ngoài ra, kẽm còn có tác dụng làm “tê liệt” cadmium, một tác nhân nguy hiểm gây ra bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Bên cạnh đó, kẽm cũng là một vi chất thiết yếu đối với cơ thể trong việc chống lại các viêm nhiễm như cúm. Đồng thời, Kẽm cũng giúp vết thương nhanh lành.

### *Vitamin E*

Có khả năng chống ôxy hóa cao, giúp bảo vệ các tế bào sinh sản của nam giới, làm tăng chất lượng và số lượng tinh trùng khỏe mạnh. Vitamin E giúp điều tiết hoạt động của các tuyến sinh dục cũng như kéo dài tuổi thọ của các tế bào tinh trùng và trứng. Đặc biệt, kết hợp cung cấp đầy đủ vitamin E và A còn có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu trong các cơ quan sinh dục và thúc đẩy nhanh quá trình sản sinh và phát triển của tinh trùng.

---

## **Công dụng của Tinh Hậu Biển OB**

Tinh hậu biển OB với 3 tác động độc đáo:



- Tăng testosterone nội sinh một cách tự nhiên, giúp tăng cường chức năng sinh lý nam: Tăng chất lượng tinh trùng, tinh trùng nhanh hơn, khỏe hơn, tăng khả năng thụ thai, tăng ham muốn, làm chậm quá trình mãn dục nam.
- Hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương, cải thiện tình trạng xuất tinh sớm: kéo dài cuộc yêu như ý muốn, luôn sẵn sàng để chiều nàng.
- Tăng ham muốn và hỗ trợ làm chậm quá trình mãn dục nam.



Tinh Hậu Biển OB kéo dài cuộc yêu như ý muốn  
*Chỉ cần 2 viên Tinh hậu biển OB mỗi ngày, bạn đã có thể tự tin “đi chợ chẳng lo hết tiền”. Nàng sẽ mãi nhìn bạn với ánh mắt yêu thương thôi.*

---

## Liều dùng

### *Cách dùng*

- Uống 2 viên/ngày sau các bữa ăn chính. Liên tục trong 10 ngày. Sau đó uống duy trì mỗi ngày 1 viên.
- Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 1 - 3 tháng. Sản phẩm an toàn nên có thể sử dụng thường xuyên.

### *Đối tượng sử dụng*

- Dùng cho nam giới có chức năng sinh lý yếu.

---

## Tác dụng phụ

Chưa có báo cáo.

---

## Lưu ý

- Thận trọng: Người có tiền sử dị ứng hàu nên thận trọng khi sử dụng vì sản phẩm có chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên.
  - Sản phẩm này không phải là thuốc và không có công dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
-

## **Bảo quản**

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, tránh ẩm, nhiệt độ dưới 30 độ C.

---

## **Quy cách**

Hộp 30 viên

---

## **Nhà sản xuất**

Usapha

---

## **Nước sản xuất**

VIET NAM